

อินเทอร์เน็ต ไร้พรมแดน เปิดตัวต้อนรับบอร์ดบริหารชุดใหม่



อินเทอร์เน็ต ไร้พรมแดน เปิดตัวต้อนรับบอร์ดบริหารชุดใหม่ เผยตัวเลขปี61กำไรทะลุเป้า เตรียมแผนงานปี62 ลุยคอนเสิร์ตยักษ์ทั้งไทย-เทศ งานอีเว้นท์อื่นๆ อีกมากมายคาดเงินสะพัดกว่า100 ล้านบาท

วันที่ 30 พย.2561 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ปิ่นเกล้า บริษัท อินเทอร์เน็ต ไร้พรมแดน ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ช่วงไตรมาส 3 พร้อมโชว์กำไรราวๆ 3.5ล้านบาท เตรียมทุ่มงบฯและแผนงานโปรเจกต์ต่างๆในปี 2562 พร้อมเสริมทัพแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ 4 คนรวด ประกอบด้วย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ดร.สุภี พงษ์พานิช พล.ต.อ.วิทยา ประยงค์พันธ์ และ ดร.กิตติศักดิ์ ชนกมาตุ เป็นต้น ปีหน้าอนาคตสดใสช่วงหลังการเลือกตั้ง คาดจะมีรายได้กว่า 94 ล้านบาท

อินเทอร์เน็ต ไร้พรมแดน (IPM) เป็นบ.ยักษ์ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ที่มีความแตกต่างและหลากหลายแนวโดยมีการคิด Content และ Concept เป็นของตัวเองและยังกับมีเครือข่ายและพันธมิตรมาร่วมงานอีกมากมาย และมีการบริการที่ครบวงจร ที่ผ่านม IPM จัดคอนเสิร์ตหลากหลายรูปแบบทั้งศิลปินไทย และจากต่างประเทศ IPM ได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งมีการเจริญเติบโตที่สูงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้นในแต่ละปี การจัดคอนเสิร์ต IPM เน้นในเรื่องของคอนเท้นท์ที่น่าสนใจ รวมทั้งศิลปินดังระดับโลกอีกมากมายหลายคนที่เตรียมรอคิวมาแสดงคอนเสิร์ตที่ไทย ปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จกับคอนเสิร์ตใหญ่ เช่น คาราบาว Melanie C รวมทั้งมหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปีอย่าง History Festival คอนเสิร์ตที่รวมแฟนเพลงคาราบาว และศิลปินรับเชิญอีกจำนวนมาก เพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปลายปี 61 ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 23 ธค. นี้ที่ลาน โอเอซิส ShowDC ถ.พระราม9 ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน

สำหรับแผนปี 62 จากการเปิดเผยของ นายพาทิ สารสิน กรรมการ และ ดร.จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริหาร “บ.อินเทอร์เน็ต ไร้พรมแดน” หรือ 2ผู้บริหารชื่อดังได้ให้สัมภาษณ์สื่อฯ ว่าในปีหน้า 2562 นี้

“ทางเราได้จัดเตรียม คอนเสิร์ตใหญ่แน่นมากๆเช่น ช่วงต้นปีก็จะประเดิมด้วยวงคาราบาว พิเศษปีนี้ยกพลไปเปิดคอนฯ ที่เมืองทองเที่ยวชื่อดังอย่าง พัทยา หรือซาเต็นส์ไม่ควรพลาดกับคอนเสิร์ตตัวพ่อซาเต็นส์อย่าง คอนเสิร์ต เจเจตริน & EDM ความมันส์ที่ไม่ควรพลาด

ทั้งคอนเสิร์ตหรืออีกครบครัน หรือสาวกยุค 80ชาวไทยก็ไม่ควรพลาดกับการปิดตำนานวงดนตรีดัง “Grand Ex”

หรือศิลปินที่กำลังดังในยุคปัจจุบันเช่น บุรินทร์ The Toy นนท์ ธนนท์ หนึ่ง จักรวาล และการประกวดร้องเพลง Singing Contest ปี 2 ซึ่งเป็นโปรเจกต์หาศิลปินน้องใหม่เข้าสู่สู่วงการ และปิดท้ายปีด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ The History Festival เพื่อเหล่าสาวก FC คาราวานที่งานนี้ทุ่มไม่อัน เพื่อคืนความสุขให้สาวก FC เหล่าศิลปินวงดัง นอกจากจัดคอนเสิร์ตแล้วทางอินเทอร์เน็ต ไลฟ์มีเดียฯ นี้ยังมีงานอีเว้นท์สำหรับคนรักรถอย่างงาน “Used car Expo” อีกด้วย รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป”

จากการเปิดเผยตัวเลขสัดส่วนรายได้ของบ. อินเทอร์เน็ต ไลฟ์มีเดียฯ ในส่วนประมาณการรายได้จากปี 61 เรามีรายได้กว่า 40 ล้านบาทที่มาจากการขายสื่อโฆษณาและการทำงานของงาน Event ของบริษัทวางเป้าในปี 2562 เป็น 110 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากงาน Event เติบโตขึ้น 275% ส่วนงบประมาณรายได้จากงาน Media ของบริษัทจาก 28 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 40 ล้านบาทในปี 2562 สัดส่วนรายได้จากงาน Media เติบโตขึ้น 43% ด้านตัวเลขจากการจัดคอนเสิร์ตหลากหลายคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ตลอดทั้งปีในปีหน้าคาดว่า อินเทอร์เน็ต ไลฟ์มีเดียฯ จะมีรายได้ถึง 93 ล้านบาท